

จดหมายออนไลน์

(19 สิงหาคม 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

งานจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องเอาตัวเองให้รอดด้วย

สวัสดีครับพ่่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณสวโรจน์ เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 เวลา 11.05 น. กทม เพศชาย

คำถามแรก ตัวกระผมเป็นมนุษย์เงินเดือน แต่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินมาตลอดเกือบ 20 ปี ยังไม่สามารถแก้ได้ มีบางปีจะหมดแล้วก็มียอดต้องมียเหตุให้หนี้ขึ้นมามาก เป็นอย่างนี้มาตลอด กระผมอยากถามว่า ดวงของกระผมจะอย่างไรที่จะหลุดออกจากวังวนนี้ได้ หรือต้องทำบุญด้วยวิธีใด หรือ ปฏิบัติธรรมอย่างไรครับ

ผมขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณก่อนนะครับ

ดวงชะตาของคุณถูกชี้นำด้วยดวงดาวให้ทำงานอยู่เบื้องหลังผู้อื่น ทำงานการกุศลแบบไม่หวังผลตอบแทน งานเพื่อคนเจ็บ คนยากไร้ อย่งไรก็ตาม คุณเหมือนจะมีอุปสรรคอยู่พอสมควร ทำให้คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการฟันฝ่ากว่าจะพบกับความสำเร็จ

นอกจากนี้ เมื่อภพวินาสน์ของคุณถูกรบกวนอย่างหนัก จึงมักสร้างปัญหาให้แก่คุณเป็นประจำ เรื่องหนึ่งคือ มักจะมีปัญหาในเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์ เพราะทรัพย์สินเงินทองของคุณมักจะรั่วไหล และมักจะเป็นไปในแบบอุปบับลับปล้น หรือ อาจจะใช้จ่ายเงินเก่ง

ในอดีต ช่วงที่คุณเสียทรัพย์มากมายน่าจะย้อนไปในราวปีพ.ศ. 2541 – 2542 เป็นต้นมา ซึ่งอาจจะเกิดจากการลงทุนทำอะไรสักอย่าง หรือ ไม่ก็เกิดจากความประมาทเลินเล่อจนทำให้เกิดปัญหาเรื่องสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนด้วยกัน

คุณถามว่า กระผมจะอย่างไรที่จะหลุดออกจากวังวนนี้ได้ ก็ขอตอบว่า ด้วยความรู้ทางวิชาโหราศาสตร์เชื่อว่า มันเป็นผลกรรมที่ติดตัวคุณมาแต่ชาติก่อนๆ เพราะภพวินาสน์ของคุณค่อนข้างจะกระทบกระเทือนมาก

การแก้ไขดวงชะตาที่ฉลาดที่สุดก็คือ การก้มหน้าก้มตาสร้างแต่กรรมดีตามแนวทางของพระพุทธองค์โดยไม่ต้องถามว่า แล้วเราจะโชคดีเมื่อไหร่ หรือ เราจะหลุดจากวังวนนี้เมื่อไหร่ เพราะเรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้ เพราะหากใครสามารถแก้กรรม หรือ ทำพิธีกรรมใดๆ เพื่อให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งความทุกข์ได้ เขาคงนั้นจะต้องร่ำรวยอย่างมหาศาล

เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมด้วย ทุกข์ ไม่ว่าจะทุกข์นั้นจะมาในรูปแบบใด เราเรียกว่า
วิบากกรรม

สิ่งที่จะนำทางมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบ่วง หรือ วัฏวนแห่งความทุกข์ได้ก็คือ แนวทางเดินตามรอย
ของพระพุทธองค์ในการละซึ่งกิเลส ความอยากเป็น อยากมี อยากได้

นอกจากทำความดีแล้ว หากสามารถก็ลงลึกไปในเรื่องของ การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และ
วิปัสสนากรรมฐาน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประเสริฐ

ซึ่งผมคิดว่า คุณสวโรจน์เองก็คงจะปฏิบัติอยู่แล้ว ก็ขอให้ประสบความสำเร็จที่แท้จริงครับ

คำถามที่สอง กระผมมีงานอดิเรก คือ ทำงานจิตอาสาโดยยึดการเดินตามรอยพระราชดำริของใน
หลวง ร.๙ เช่น เข้าป่าปลูกป่า ทำฝาย ช่วยสร้างโรงเรียน ดชด ติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า
คามหมู่บ้าน และ โรงเรียนในทุรกันดาร แต่เป็นรูปแบบของชมรมเอกชน อยากถามว่า ดวงผมจะมี
โอกาสที่จะได้ทำงานให้.....ครับ

ผมต้องขออนุญาตตัดส่วนสุดท้ายออกไป เพราะคิดว่าไม่ควรจะนำมาลงในที่นี้

การทำงานจิตอาสาเป็นเรื่องดี เป็นกุศลกรรม ซึ่งเป็นบุญที่จะช่วยแก้ดวงของคุณตามคำถามข้อ
ที่ 1 หากตัวเองพร้อมก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่

ที่ผมพูดว่าพร้อมก็หมายความว่า คุณทำงานด้านจิตอาสาโดยที่งานนั้นจะต้องไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่คุณ ไม่กระทบต่อการวิถีการครองชีพของคุณ ไม่กระทบต่อการทำงานของคุณ

เพราะหากตัวคุณยังจะเอาตัวเองไม่รอด จะไปทำงานด้านจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่น ๆ ได้อย่างไร

แต่ดวงชะตาของคุณบอกว่า การเงินของคุณไม่สู้จะดีนัก และมักจะเก็บเงินไม่อยู่ การทำงานจิต
อาสาแม้ว่าจะไม่ต้องทุ่มเงินทองลงไปอย่างมากมายก็ตาม แต่อย่างน้อยที่สุด มันก็มีค่าใช้จ่ายของตัวเองอยู่บ้าง
และ อาจจะกระทบต่อการทำงานด้วย

นอกจากนี้ การทำงานด้านจิตอาสา นั้น ควรจะทำได้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆ ไม่คิดหวังผลใดๆตอบ
แทน ไม่ว่าจะป็นอามิส รางวัล หรือแม้แต่คำชมก็ตาม

ดังนั้น คำถามของคุณในตอนท้ายที่ผมต้องตัดออกนั้น มันบอกว่า คุณอาจจะมองภาพของการ
ทำงานจิตอาสาผิดพลาดไปเล็กน้อย

ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปเถอะครับ ไม่ว่าจะมีความเห็นหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะทำที่ไหนก็ตาม ผลบุญกุศลที่คุณทำจะอยู่ในใจ และเป็นเสบียงบุญให้คุณพกติดตัวไปใช้ในชาติภพหน้า ภพชาติที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ครับ

คำถามที่สาม ปัจจุบัน บริษัทจะคัดเลือกคนออก อยากถามว่า ผมมีดวงจะตกงานหรือไม่ครับ

ดวงปีของคุณในปีนี้นับตั้งแต่วันครบรอบวันเกิดของคุณเป็นต้นมา จะถือว่าดีก็มีส่วนคืออยู่ จะว่ามีส่วนเสียก็เอาการอยู่ เรียกว่า หากมีลาภเข้ามา ก็มักจะต้องสูญเสียไป เก็บเอาไว้ไม่ค่อยได้

เมื่อพิจารณาเรื่องงานว่าจะมีดวงตกงานหรือไม่ นั่น ก็คิดว่า น่าจะมี แต่ก็คงจะเป็นช่วงปลายๆปี หรือ ช่วงต้นปีหน้า หลังจากผ่านวันเกิดของคุณไปแล้ว แต่อาจจะเป็นเพียงแค่ย้ายงาน คงไม่ถึงกับตกงาน

แต่คุณก็ต้องตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดด้วย อย่างมัวแต่หลงทำงานจิตอาสาจนเพลิน จนละเลยการทำงานในหน้าที่โดยตรงที่เป็นตัวเลี้ยงชีพของเราไปเสียนะครับ

ขอให้คุณ โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ สวโรจน์ ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ tthammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ จิว ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

